

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN THĂNG BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 32 /BC-BPC

Thăng Bình, ngày 27 tháng 3 năm 2025

BÁO CÁO

**Thẩm tra báo cáo tiến độ triển khai thực hiện nội dung
chất vấn và trả lời chất vấn theo Nghị quyết số 50/NQ-HĐND,
ngày 13/12/2024 của HĐND huyện Thăng Bình**

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Pháp chế HĐND huyện và sự phân công của Thường trực HĐND huyện về việc thẩm tra nội dung báo cáo trình tại kỳ họp thứ 22, HĐND huyện khóa XII. Qua xem xét Báo cáo số 139/BC-UBND, ngày 21/3/2025 của UBND huyện trình. Ban Pháp chế HĐND huyện báo cáo một số vấn đề sau:

1. Lĩnh vực tài chính:

a) Đối với nợ xây dựng cơ bản từ ngân sách huyện là 42.343 triệu đồng (Trong đó, nợ công trình đã quyết toán là 12.823 triệu đồng, nợ khối lượng công trình chuyển tiếp là 29.520 triệu đồng)

Theo báo cáo nguồn thu để thực hiện trả nợ nợ đọng xây dựng cơ bản chủ yếu phụ thuộc vào nguồn thu từ khai thác quỹ đất, thực hiện thu đến ngày 19/03/2025 thu tiền sử dụng đất trong dân đạt 4.751 triệu đồng, như vậy dự kiến thu tiền sử dụng đất 6.149 triệu đồng; đồng thời trong giai đoạn hiện nay thực hiện chủ trương sáp nhập, giải thể không còn cấp huyện, như vậy dự kiến nguồn tăng thu 1.300 triệu đồng hướng giải quyết thế nào. Đề nghị UBND huyện báo cáo cụ thể đã thực hiện trả nợ bao nhiêu, lộ trình cụ thể đảm bảo để thực hiện trả nợ xây dựng cơ bản từ ngân sách huyện.

b) Đối với nội dung sử dụng nguồn cải cách tiền lương với số tiền 70.253 triệu đồng để chi đầu tư không đúng quy định:

Căn cứ Nghị quyết, trong tháng 6 năm 2025 phải hoàn trả 10 tỷ đồng, chậm nhất đến ngày 30/6/2026 phải hoàn trả xong nợ cải cải tiền lương, theo báo cáo 30% nguồn vượt thu năm 2024 là 19.398 triệu đồng, UBND lập phương án trình HĐND huyện xem xét thống nhất sử dụng 30% của nguồn vượt thu để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Luật Ngân sách và trả nguồn cải cách tiền lương. Sau khi sử dụng 30% của nguồn vượt thu (19.398 triệu đồng) để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Luật Ngân sách, như vậy dự kiến còn lại bao nhiêu để trả nguồn cải cách tiền lương, đề nghị báo cáo rõ vấn đề này.

c) Đối với nội dung vay từ quỹ đầu tư là 47.066 triệu đồng:

Dự án Khu đô thị mới Trung tâm thị trấn Hà Lam khởi công năm 2023 nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao thi công (đất 5% và hộ Nguyễn Công Xông). Như vậy, nguồn trả nợ

cho quỹ đầu tư dự kiến từ nguồn thu tiền sử dụng đất của dự án Khu đô thị mới Trung tâm thị trấn Hà Lam của năm 2025 là 15 tỷ, dự lượng khả năng khó đạt, đề nghị UBND huyện cần có phương án khả thi, chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện đảm bảo theo dự kiến đề ra.

d) Đối với nội dung chưa phân bổ nguồn khai thác quỹ đất các xã là 19.303 triệu đồng:

Đề nghị báo cáo rõ đến nay đã trả lại nguồn khai thác quỹ đất được bao nhiêu. Số tiền đã phân bổ 3.164 triệu đồng là nguồn trả lại ngân sách xã hay nguồn khai thác quỹ đất của xã được phân chia theo quy định.

Đối với xã có nguồn thu từ nguồn khai thác quỹ đất, khi xã có nhu cầu nguồn vốn đầu tư, đề nghị UBND huyện thực hiện phân bổ kinh phí đảm bảo quy định.

e) Đối với nợ tạm ứng quá hạn:

Mặc dù UBND huyện đã rất quyết liệt trong công tác thu hồi tạm ứng, chỉ đạo các chủ đầu tư nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện để thu hồi tiền tạm ứng quá hạn đúng thời gian quy định là hoàn thành chậm nhất trong Quý I năm 2025 (*Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 13/12/2024 của HĐND huyện Thăng Bình*).

f) Đối với việc quản lý, sử dụng và phương án xử lý tài sản công

Hiện nay, UBND huyện đang tập trung triển khai công tác tổng kiểm kê tài sản công đảm bảo đúng tiến độ theo hướng dẫn của cấp trên, đề nghị UBND huyện chỉ đạo thực hiện thanh lý tài sản theo đúng quy định, tránh gây lãng phí thất thoát tài sản công.

2. Lĩnh vực đầu tư công:

Đề nghị UBND huyện chỉ đạo chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng và tổ chức đấu giá đảm bảo thời gian quy định tại Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 13/12/2024 của HĐND huyện Thăng Bình. Cần tập trung, quyết liệt các dự án vướng về công tác giải phóng mặt bằng như Khu đô thị mới Trung tâm thị trấn Hà Lam, Dự án khu dân cư Trung tâm xã Bình Dương (giai đoạn 2); Khu dân cư tổ 7, thôn Bình Quang, xã Bình Quế (giai đoạn 1) và Khu dân cư tổ 6, thôn Đồng Đức, xã Bình Định Nam; Khu dân cư phía Đông chợ Hà Châu Bình Phú (giai đoạn 1) và Khu dân cư thôn Trà Đóa 1, xã Bình Đào.

3. Lĩnh vực nông nghiệp

Qua xem xét Báo cáo của UBND huyện trình tại kỳ họp thứ 20, HĐND huyện khóa XII, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện, các cơ quan chuyên môn đã tích cực triển khai thực hiện nghị quyết, tuy nhiên đa số các trang trại hình thành và hoạt động theo hướng tự phát không theo phương án được duyệt, không có quy hoạch. Qua các năm triển khai nghị quyết, UBND huyện đã chỉ đạo rà soát, ban hành quyết định thu hồi đất đối với các trang trại đã có quyết định thu hồi phương án. Đối với các trang trại còn lại, đề nghị

UBND huyện tiếp tục chỉ đạo rà soát thực hiện đảm bảo theo Thông Tư số 02/2020/TTBNNPTNT ngày 28/02/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quy định tiêu chí kinh tế trang trại. Xử lý việc xây dựng nhà ở trái phép đối với diện tích đất được nhà nước giao để phát triển kinh tế trang trại và báo cáo phương án quản lý đối với diện tích đất của trang trại sau khi thu hồi

Trên đây là Báo cáo thẩm tra các báo cáo kết quả triển khai thực hiện nội dung chất vấn và trả lời chất vấn theo Nghị quyết số 50/NQ-HĐND, ngày 13/12/2024 của HĐND huyện Thăng Bình. Ban Pháp chế HĐND huyện kính trình HĐND huyện xem xét, quyết định./

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTHĐND, UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện khóa XII;
- Lưu VT-TH.

TM. BAN PHÁP CHẾ

TRƯỞNG BAN



Đoàn Văn Tùng